

**สรุปข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย**  
**ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒**  
**เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล**

ลำดับ	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	<p><b>แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ระยะ ๒๐ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)</b></p> <p>๑) เสนอเป็นแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดไม่มีเอกชนสนใจลงทุน หรือ อปท. ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการ ให้ อจน. เป็นหน่วยดำเนินการ</p> <p>๒) ให้ อจน. นำความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและกนช. ไปดำเนินการ</p>	อจน.
๒	<p><b>โครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๖๒ และ ปี ๒๕๖๓ ของการประปาส่วนภูมิภาค</b></p> <p>๑) เร่งดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๖๒ ที่ได้รับการบรรจุไว้ในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการเร่งด่วน</p> <p>๒) โครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๖๓ ขอให้เตรียมความพร้อมทั้งแบบรูปรายการ พื้นที่ดำเนินการ ฯลฯ ให้ครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินการต่อไป</p> <p>๓) ให้ กปภ. นำความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและกนช. ไปดำเนินการด้วย</p>	กปภ.
๓	<p><b>โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐</b></p> <p>๑) แผนเกี่ยวกับการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ในพื้นที่ EEC ควรมีการจัดทำมาตรฐานกลางเรื่องเทคโนโลยีไว้ด้วย เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ EEC และเป็นต้นแบบในการขยายไปทำในพื้นที่อื่น</p> <p>๒) การใช้ระบบท่อแยก (Separated) ที่แยกท่อระบายน้ำเสียออกจากท่อระบายน้ำฝนจะทำเฉพาะในพื้นที่ส่วนที่เป็นเมืองใหม่ของ EEC ยังไม่ควรใช้บังคับกับส่วนที่เป็นเมืองเก่า เช่น พัทยา โดยจะต้องหาวิธีที่เหมาะสมในการบรรเทาปัญหาต่อไป</p> <p>๓) ส่วนใหญ่แผนงานเป็นด้านการจัดหา (Supply Side) ด้านความต้องการใช้น้ำ (Demand Side) มีค่อนข้างน้อย ควรให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เช่น การปรับกฎหมายขึ้นให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔) ให้หน่วยงานที่จะเสนอแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ (ทน. อปท.) และแผนความต้องการใช้น้ำ (อก.) ส่งให้ สทช. รวบรวมผนวกเป็นแผนฯ EEC และเพื่อให้ สกพอ. พิจารณาเข้าแผนงานบูรณาการ EEC ต่อไป</p> <p>๕) การสร้างสมดุลน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใช้น้ำจากนอกพื้นที่ เช่น แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำนครนายก กลุ่มน้ำเจ้าพระยา การบริหารจัดการต้องทำด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงน้ำแล้งซึ่งจะแล้งทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่</p> <p>๖) ให้หน่วยงานนำความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ และกนช. ไปดำเนินการ</p>	ยผ. สก. กปภ. อจน. จ.ระยอง เมืองพัทยา
๔	<p><b>แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๗๒</b></p> <p>๑) ดำเนินการตามแผนระยะเร่งด่วน ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยเตรียมความพร้อมให้เป็นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๒) ให้หน่วยงานนำความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ และกนช. ไปดำเนินการ</p>	สก. กปภ. ยผ. จ.สกลนคร อบจ.สกลนคร ทน.สกลนคร ทต.ท่าแร่

ลำดับ	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕	แผนงานโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ ๑) ให้เร่งรัดปรับแผนการดำเนินการตามกระบวนการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ๒) นำความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญไปดำเนินการ	กทม. กปภ.
๖	กรอบแนวทางเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สอยทรัพยากรน้ำสาธารณะของหน่วยงานของรัฐหรือ อปท. พิจารณาแนวทางเกี่ยวกับการมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดูแลรับผิดชอบทรัพยากรน้ำสาธารณะ และก่อนออกระเบียบหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น จะต้องมีการสร้างการรับรู้หรือปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่	สธ. กทม.
๗	ข้อสั่งการอื่น ๆ ๑) ดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาย้ายแล้งให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ทุกหน่วย) ๒) เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่เสนอในคณะรัฐมนตรีสัญญา และงานนโยบายที่ นรม. ตรวจพื้นที่ และรายงานผลให้ สททช. ทราบทุกระยะ (ปก. ยผ.) ๓) เร่งดำเนินการโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ เช่น บึงบอระเพ็ด และบึงราชชนก โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก กทช./กรม. ต้องเสนอแผนงานและงบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ทุกหน่วย)	สธ. ปภ. ยผ. ทด. กปน. กปภ. อจน. กทม.